



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
 BÌNH PHƯỚC**

Số: 202/BPW-KTĐT

Bình Phước, ngày 27 tháng 6 năm 2022

Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị
của cử tri.

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước.

Thực hiện Văn bản số 210/HĐND ngày 17/6/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước về việc đề nghị xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (Công ty) giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước về việc thi công tuyến ống cấp nước sinh hoạt cung cấp nước cho khu vực ấp Cây Diệp, xã Tân Phước như sau:

Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước luôn chú trọng đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước phục vụ nhân dân, trong đó có khu vực xã Tân Phước huyện Đồng Phú. Trong năm 2021, Công ty đã đầu tư hơn 5.000 m đường ống các loại với tổng mức đầu tư trên 3,5 tỷ đồng, cung cấp nước sạch cho hơn 1.000 hộ dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu vực xã Tân Phước. Theo Kế hoạch năm 2022, Công ty tiếp tục đầu tư Tuyến ống cấp nước dọc đường ĐT 753 đến ấp Cây Diệp, xã Tân Phước với tổng chiều dài tuyến ống: 8.850 m ống các loại với tổng mức đầu tư: 4,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do khu vực xã Tân Phước, huyện Đồng Phú nằm cách xa nguồn nước cấp Đồng Xoài (hơn 17 km) và chênh lệch lớn về cao độ địa hình nên phải đầu tư trạm bơm tăng áp (trạm bơm trung chuyên) để đảm bảo cung cấp đủ áp lực và lưu lượng nước.

Ngày 09/11/2021, Công ty đã có Văn bản số 464/BPW-KTĐT gửi UBND huyện Đồng Phú và UBND xã Tân Phước về việc đề nghị hỗ trợ vị trí đầu tư các trạm bơm trung chuyên tại xã Tân Phước và xã Đồng Tiến. Vị trí Công ty đề xuất đặt trạm bơm tăng áp tại xã Tân Phước: là một phần đất của Trạm cấp nước xã Tân Phước cũ hiện nay đã không còn hoạt động (nằm cạnh Trạm Y tế xã Tân Phước).

Tuy nhiên, đến ngày 27/01/2022, UBND huyện Đồng Phú đã có Văn bản số 196/UBND-KT về việc kiến nghị xin “mượn” đất xây dựng 02 trạm bơm tăng áp cấp nước sinh hoạt. Theo đó, UBND huyện Đồng Phú không chấp thuận vị trí đất đề xuất xây dựng trạm bơm tăng áp. Vì vậy, Công ty chưa thể triển khai lắp đặt trạm bơm tăng áp và tuyến ống cấp nước để cung cấp nước cho khu vực ấp Cây Diệp, xã Tân Phước.

Sau khi có được vị trí phù hợp để lắp đặt trạm bơm tăng áp ở xã Tân Phước, Công ty sẽ triển khai ngay việc đầu tư tuyến ống cấp nước theo Kế hoạch 2022 để phục vụ nhân dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu vực này.

Trên đây là giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước về việc thi công tuyến ống cấp nước sinh hoạt cung cấp nước cho khu vực ấp Cây Điệp, xã Tân Phước. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước kính gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, tổng hợp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBND huyện Đồng Phú (B/cáo);
- Lưu: P.HCTC, P.KT-ĐT (Tuyệt).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Văn Lâm